



BÁO CÁO

Kết quả xử lý các ý kiến cử tri gửi về kỳ họp thứ hai, thứ tư HĐND phường

I. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ HAI:

Câu 1: Các hộ dân tại TDP1 đã có đơn kiến nghị gửi UBND phường về việc đề nghị giải tỏa hành lang Ngõ 20, ngách 4 ngõ 20 đường Nguyễn Công Trứ thuộc tổ dân phố 1 phường Tân Giang đã lâu nhưng đến nay chưa thấy UBND phường xử lý. Đề nghị UBND cho biết đã xử lý việc này như thế nào, bao giờ xong?(kiến nghị của cử tri TDP1)

Kết quả giải quyết: UBND phường đã ban hành thông báo tháo dỡ, đến nay đã có 22/26 hộ dời dọn công trình trên đất lấn chiếm, còn 04 hộ UBND phường đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ trên tháo dỡ (Hộ Phạm Văn Toàn, Lê Đức Bình, Nguyễn Thị Hoan, Nguyễn Thị Tỷ (A))

Câu 2: Trước đây trung tâm giáo dục thường xuyên mượn phần hành lang ngách 2 ngõ 22 đường Nguyễn Công Trứ (trước mặt nhà văn hóa TDP1) xây dựng tường rào, mở rộng khuôn viên, đến nay trung tâm đã chuyển đi nơi khác, không sử dụng. Đề nghị UBND phường làm việc với các cơ quan chức năng trả lại phần đất trung tâm mượn, mở rộng hành lang theo quy hoạch để cùng tổ dân phố xây dựng ngõ phố văn minh đô thị. (kiến nghị của cử tri TDP1)

Kết quả giải quyết: Hiện nay, trung tâm giáo dục thường xuyên đã được bàn giao về UBND phường quản lý. UBND phường đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn từ 2022 - 2025 và dự kiến chuyển nhà văn hóa TDP1 sang địa điểm Trung tâm giáo dục thường xuyên. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, sẽ chỉnh trang khu vực này.

Câu 3: Gia đình anh Nguyễn Đình Hồng có 2 thửa đất 2 bên ngách 1 ngõ 22 đường Nguyễn Công Trứ, khi phường triển khai làm đường gia đình đã đồng ý đổi đất (từ đất đường sang đất ở, đất ở sang làm đường) đề nghị thẳng lối việc này đã được UBND thành phố nhất trí và đã ký điều chỉnh quy hoạch. Năm 2020 gia đình làm hồ sơ cấp đổi GCNQSDĐ theo hiện trạng và theo đúng quy hoạch đã được điều chỉnh, trung tâm hành chính công thành phố đã tiếp nhận hồ sơ, nhưng sau đó trả lại hồ sơ cho gia đình vì lý do phòng tài nguyên không ký hồ sơ nhưng không giải thích lý do tại sao phòng không ký. Đề nghị UBND phường, cán bộ chuyên môn hướng dẫn để gia đình được biết làm các thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? (kiến nghị của cử tri TDP1)

Kết quả giải quyết: Hiện nay, hộ ông Nguyễn Đình Hồng đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Câu 4: Hiện nay tại TDP2 còn một hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường (nước thải bốc mùi hôi thối). Đề nghị UBND phường có giải pháp về chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực đô thị hiện nay. (kiến nghị của cử tri TDP2)

Kết quả giải quyết: UBND phường đã yêu cầu gia đình ký cam kết, thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, qua kiểm tra hộ gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường, không có mùi hôi thối bốc ra ngoài khu dân cư.

Câu 5: *Hiện nay nhân dân TDP2 đã đóng góp kinh phí đầy đủ để rải thảm ngách 2,4,6 ngõ 13 Đường Hải Thượng Lãn Ông và nộp về UBND phường. Đề nghị UBND phường sớm triển khai rải thảm các tuyến này. (kiến nghị của cử tri TDP2)*

Kết quả giải quyết: Ngách 4, ngách 6 ngõ 13 đường Hải Thượng Lãn Ông đã được triển khai thảm nhựa nóng xong; riêng tuyến ngách 2 ngõ 13 đến nay chưa rải thảm do chiều rộng đường quá nhỏ (Có đoạn <2m), chưa có đơn vị nào nhận làm thảm nhựa nóng, hướng xử lý trong thời gian tới kết hợp với các tuyến đã đưa vào rải thảm năm 2022 đề nghị đơn vị thi công thực hiện, trường hợp không thể triển khai thảm nhựa nóng thì chỉ đạo tổ dân phố vận động các hộ dân trên tuyến đường này chuyển sang thi công bằng thảm Cacbone dày 2cm đơn giá cũng 200.000đ/m².

Câu 6:

- Đề nghị UBND phường đề xuất Công ty công trình đô thị thành phố chuyển vị trí tập kết rác phía sau lưng Thành uỷ trước nhà văn hóa TDP4 nên dời đi nơi khác để đảm bảo VSMT hiện nay mùa hè bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến các hộ dân TDP4.

- Hiện nay trước nhà văn hóa TDP4 có điểm rác tụ lại dưới khúc Hào Thành khi nước lên thì rác lên, khi nước xuống thì rác tắc lại bốc mùi hôi thối khó chịu. Đề nghị phường kiến nghị với công trình đô thị Thành phố có hướng xử lý. (kiến nghị của cử tri TDP4)

Kết quả giải quyết:

- Vị trí tập kết rác phía sau lưng Thành uỷ đã được chuyển về phía sau Cơ quan đài khí tượng thuỷ văn của Tỉnh.

- Ngày 16/12/2020, UBND phường ban hành Công văn số 258/CV-UBND về việc đề xuất Công ty cổ phần môi trường đô thị làm lưới sắt ngăn không cho rác vào khúc Hào Thành trước nhà văn hoá TDP 4; tuy nhiên nội dung này chưa được xử lý. UBND phường tiếp tục đề nghị UBND thành phố và Công Ty cổ phần môi trường đô thị có hướng xử lý.

Câu 7: *Đề nghị UBND phường kiến nghị với UBND thành phố cho mở rộng nhà văn hóa (phía nam) có được hay không, nếu được thì bao nhiêu mét, cụ thể để tổ dân phố có kế hoạch xây dựng đáp ứng tiêu chí nhà văn hóa mẫu. Hiện nay TDP có tờ trình chỉnh trang các hạng mục nhà văn hóa. Đề nghị phường quan tâm giúp đỡ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kinh phí. (kiến nghị của cử tri TDP4)*

Kết quả giải quyết:

- UBND phường đã có nhiều văn bản trình UBND thành phố về việc đề nghị cho mở rộng một phần diện tích phía sau Nhà văn hóa; tuy nhiên phần diện tích xin mở rộng này là đất nằm trong khuôn viên được giao của Thành đội cũ (hiện nay Phòng giáo dục và Ban QLCT ĐTXD thành phố đang sử dụng) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý và hiện chưa có chủ trương thu hồi hoặc điều chỉnh quy hoạch.

- Việc cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa TDP 4 hiện nay đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng với tổng kinh phí là: 88.040.000đ. Trong đó Nhà nước hỗ trợ: 44.020.000đ, nhân dân huy động là: 44.020.000đ. Tổ dân phố đã thanh toán hết từ thành phố.

Câu 8: Đề nghị UBND phường tiến hành thi công đoạn mương phía sau nhà ông Nguyễn Hồng Đạt (TDP4 sau Hào Thành)

Kết quả giải quyết: Tuyến mương đã thi công hoàn thành.

Câu 9: Việc xây dựng dự án nhà văn hóa (TDP8 cũ) đến nay chưa nghiệm thu, quyết toán. Sau khi sáp nhập TDP89 thì việc quyết toán dự án nhà văn hóa (TDP8 cũ) thực hiện như thế nào? Việc đóng nộp xây dựng nhà văn hóa có hộ đã đóng 100% (750.000 đ/hộ; Hộ cận nghèo 1.500.000đ). Để đảm bảo công bằng thì những hộ chưa đóng đủ đến nay - giải quyết như thế nào? Hướng xử lý thu khi đã sáp nhập vào TDP89 ? (kiến nghị của cử tri TDP89)

Kết quả giải quyết:

UBND phường đã liên hệ, đề nghị đơn vị thi công phối hợp để tổ chức nghiệm thu nhưng đến thời điểm hiện nay, đơn vị thi công vẫn chưa phối hợp; do đó nhà văn hóa TDP 8(cũ) chưa có cơ sở gửi hồ sơ lên cấp trên để quyết toán dự án hoàn thành. Hiện nay, UBND phường tiếp tục ra văn bản đề nghị đơn vị thi công về phối hợp để nghiệm thu công trình, khi công trình đc quyết toán thì mới thực hiện xử lý các nội dung tiếp theo.

Câu 10: Hiện nay cứ đến mùa mưa, tuyến mương của làng bị ngập nặng, hệ thống thoát nước kém, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND phường cho biết hướng xử lý như thế nào? Và có hướng xử lý giải quyết để đảm bảo sinh hoạt cho nhân dân đặc biệt trong mùa mưa bão này. (kiến nghị của cử tri TDP89)

Kết quả giải quyết: Tuyến mương của làng bị ngập nặng khi mùa mưa đến là do hạ tầng và mương tiêu thoát Cửa Làng chưa được thi công. Hiện nay tuyến mương tiêu này đã được thi công hoàn thành, đã giải quyết được việc tiêu thoát tại khu vực Cửa Làng.

Câu 11: Hiện nay 9 hộ trong ngõ 02 Đường Mai Thúc Loan vẫn chưa có biển số nhà. Đề nghị UBND phường có hướng giải quyết? (kiến nghị của cử tri TDP89)

Kết quả giải quyết: UBND phường lập danh sách cụ thể cho các hộ kê cả vùng Quy hoạch xen dăm vùng Cửa Làng và có văn bản hướng dẫn cho các hộ gia đình về việc gắn biển số nhà

Câu 12: Khu vực tổ liên gia 7 và TLG8 tiếp giáp với TDP 89 (đoạn cống Cửa Làng) bị ô nhiễm nghiêm trọng gây cản trở dòng chảy trong mùa mưa bão. Nguyên nhân do gia đình ông Nguyễn Viết Thắng TDP 89 lấn chiếm phần đất do phường quản lý để chăn nuôi gia súc, gia cầm và đun nấu bằng củi. Ngày 14/10/2020 UBND Phường đã có thông báo số 41 gửi gia đình ông Nguyễn Văn Thắng về việc “tháo dỡ, dời dọn công trình, vật kiến trúc, tài sản trên đất công, bàn giao mặt bằng để thi công đường đẩu nối từ Ngõ 3 đường Nguyễn Phan Chánh với ngõ 2 đường Nguyễn Trung Thiên”; cán bộ địa chính cũng đã có bản vẽ thiết kế làm cống để TDP thi công nhưng trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh nên chưa triển khai. Hiện tại tình hình đã ổn định TDP 10 đề nghị UBND

tập trung cho triển khai thi công (tiền nhân dân đã đóng góp). (kiến nghị của cử tri TDP10)

Kết quả giải quyết: UBND phường đã triển khai, xử lý xong.

Câu 13: Gia đình bà Nguyễn Thị Loan (Vương) hiện nay nuôi rất nhiều chó để bán gồm cả chó cảnh, chó cỏ... khoảng 40 con. Nuôi nhốt trong nhà, mỗi khi thả chó ra đều đi bậy làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, ngoài ra gia đình còn xả nước tắm của chó qua đường chảy xuống mương Cửa Làng, tiếng chó sủa làm ảnh hưởng đến các gia đình xung quanh. Đề nghị UBND Phường có biện pháp với hộ gia đình này. (kiến nghị của cử tri TDP10)

Kết quả giải quyết: UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, qua kiểm tra các hộ gia đình này chặn nuôi gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tình trạng gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng người dân xung quanh

Câu 14.

- Đoạn mương thoát nước sau lưng nhà ông Trương Đình Quế và ông Trương Hải Nam chưa có. Các hộ đã làm đơn gửi lên UBND Phường nhưng đến nay chưa thấy triển khai:

Kết quả giải quyết: Qua đề xuất của tổ dân phố, tuyến mương này đã được đưa vào kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu năm 2022, đã lập hồ sơ, dự toán và được UBND thành phố thẩm định và đã giao cho tổ trưởng TDP triển khai họp các hộ có liên quan để huy động kinh phí thi công. Tổng kinh phí đã được phê duyệt là 14.801.000đ, trong đó Nhà nước hỗ trợ 6.000.000đ còn lại huy động nhân dân. Sau khi huy động xong kinh phí UBND phường sẽ cho triển khai thi công.

- Đề nghị có phương án chặt các cành cây cổ thụ của các tuyến đường Phan Chánh, Nam Ngạn vì mùa mưa bão sắp về:

Kết quả giải quyết: UBND phường đã đề nghị Công ty CPMT&CTĐT thành phố cắt tỉa một số cành cây theo đề nghị của cử tri.

- Còn 2 công trình xây dựng đang dang dở tại TDP 10 đề nghị UBND Phường yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão.

Kết quả giải quyết: Hiện tại hai công trình đã thi công hoàn thành, riêng hạ tầng TDP 10 còn lại 01 hạng mục, sẽ tiếp tục cho đơn vị thi công lát vỉa hè tuyến đường ngõ 8 Nam Ngạn (do mới thi công xong tuyến mương này)

- Hiện nay có một số hộ bán rong tụ tập bán cá tươi tại Cầu Vòng gây mất trật tự và ảnh hưởng đến Môi trường. Đề nghị UBND Phường kiểm tra.

Kết quả giải quyết: Đã kiểm tra, xử lý, không còn việc tụ tập bán cá tại Cầu Vòng.

Câu 15: 17 hộ (xây dựng 4 cũ) thuộc TDP12 hiện nay đã chuyển đi để lại hiện trường ngổn ngang và là khu tập kết đổ rác trộm gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp có thẩm quyền khảo sát có kế hoạch xử lý đảm bảo ANTT và VSMT. (kiến nghị của cử tri TDP12)

Kết quả giải quyết: UBND phường đã làm văn bản kiến nghị, đồng thời đã có nhiều buổi làm việc cũng như khảo sát thực địa với các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Theo phương án Quy hoạch sử dụng đất, UBND phường tiếp tục đề xuất với UBND thành phố kiến nghị với cấp có thẩm

quyền sớm cho thu hồi, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp, hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT và VSMT cho khu vực này.

Câu 23: *Đoạn mương thoát nước tại ngõ 2, ngõ 3 làm còn dở 1 đoạn nước thải ra gây hôi thối. Đề nghị UBND phường kiểm tra có kế hoạch với TDP giúp nhân dân đảm bảo VSMT. (kiến nghị của cử tri TDP12)*

Kết quả giải quyết: UBND phường đã kiểm tra cụ thể, hướng dẫn tổ dân phố họp các hộ dân trên tuyến mương này đăng ký làm theo chương trình mục tiêu đề hướng theo cơ chế NQ HĐND thành phố, nhưng đến nay chưa thực hiện.

II. KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ TƯ:

Câu 1: *Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ phường đến tổ dân phố đã vận động nhân dân đã đồng tình góp tiền lắp đặt được hơn 90 mắt camera giám sát an ninh trên toàn phường. Tuy nhiên, hệ thống camera chưa phát huy được hiệu quả, nhiều mắt hư hỏng, bị xuống cấp, không kết nối được, có mắt lắp không đúng vị trí, có mắt do thi công thảm tại ngõ 4 Nguyễn Hữu Thái đứt dây nay cũng không xem được...Đề nghị UBND phường và cơ quan chức năng của phường kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa những cái hư hỏng, nâng cấp để phát huy hệ thống camera trên địa bàn phường, tránh lãng phí tiền của đóng góp của nhân dân? Đề nghị phường sơ kết việc lắp đặt camera xem hiệu quả thế nào, cách quản lý, vận hành thế nào để phát huy hiệu quả? (cử tri TDP6)*

Kết quả giải quyết:

- UBND phường thường xuyên chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đơn vị thi công, các tổ dân phố rà soát hệ thống camera, đối với những cái hư hỏng thì sửa chữa, đối với những cái mắt kết nối thì khắc phục, hiện nay có 90/95 mắt camera được kết nối về đầu thu. Qua thời gian hoạt động, mô hình camera an ninh đã phát huy tác dụng, giúp đỡ cơ quan công an trong việc quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, hỗ trợ ngành công an lần theo các dấu vết, hình ảnh, hướng di chuyển của đối tượng để điều tra khám phá các vụ án, bắt xử lý các đối tượng vi phạm; hỗ trợ nhân dân xem lại hình ảnh khu vực lân cận khi cần thiết như tìm vật nuôi bị lạc, tìm cây cảnh ... góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

- Chưa thực hiện sơ kết mô hình camera.

Câu 2: *Khu vực đường Nguyễn Thiếp đoạn hàng rào UBND tỉnh tiếp giáp đường Nguyễn Tất Thành xe ô tô dừng, đậu nhiều gây khuất tầm nhìn, đề nghị xem xét xử lý. (cử tri TDP6)*

Kết quả giải quyết:

UBND phường đã chỉ đạo Công an phường Tân Giang kiểm tra, báo cáo và đề xuất Công an thành phố khảo sát, tham mưu UBND thành phố kẻ vạch dừng đỗ xe đúng quy định đảm bảo không che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường Nguyễn Thiếp.

Câu 3: *Đề nghị UBND phường kiểm tra, có phương án nạo vét, nâng cấp tuyến mương giữa TDPI, 2, 3 (tuyến mương phía sau nhà ông Lược đến nhà ông Huy (TDPI) (cử tri TDPI)*

Kết quả giải quyết: UBND phường đã đề xuất đưa vào công trình đầu tư công năm 2022 của giai đoạn 2021-2025, đã được các phòng ban Thành phố thông qua, hiện tại đang chờ phê duyệt chủ trương của HĐND thành phố. Trường hợp không được đưa vào công trình đầu tư công UBND phường chỉ đạo tổ dân

phù hợp dân huy động nhân dân nạo vét và đóng góp kinh phí nâng cấp tuyến mương này.

Câu 4: *Tuyến đường giữa đường Phan Bội Châu nối với đường Nguyễn Biên xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn, đề nghị UBND phường, UBND thành phố có kế hoạch làm tuyến đường này. (cử tri TDP10).*

Kết quả giải quyết: Đường Nguyễn Biên đoạn từ đường Phan Bội Châu đến Ngõ 61 đường Nguyễn Biên đã được UBND thành phố cho chủ trương thi công đoạn đường này kết hợp với xây mương, lấp đặt bó vỉa và lát vỉa hè 2 bên từ đường Phan Bội Châu cho đến Ngõ 8, đường Nam Ngạn đang trình UBND thành phố. Hiện tại đang chờ thẩm định thiết kế, dự toán tại phòng Quản lý đô thị thành phố, và sẽ triển khai thi công trong năm 2022

Câu 5: *Ngách 5 ngõ 8 đường Nam Ngạn hiện nay không có mương thoát nước. Nước thải của các hộ dân đang thải ra các khu đất trống. Đề nghị UBND phường kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời trước khi các hộ mua đất về làm nhà ở. (cử tri TDP10)*

Kết quả giải quyết: UBND phường phối hợp thành phố tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và đã cho chủ trương thi công mương kết hợp với Dự án thi công Công trình đường Nguyễn Biên.

Câu 6. *Ngõ 8 đường Nam Ngạn đã đổ bê tông nhưng chưa có điện chiếu sáng. Đề nghị UBND phường kiểm tra, có ý kiến đề xuất với điện lực thành phố để triển khai lắp đặt. (cử tri TDP10)*

Kết quả giải quyết: UBND phường đã đôn đốc các đơn vị liên quan để vận hành chiếu sáng đường điện này, tuy nhiên chưa có biên bản nghiệm thu và bàn giao quản lý cho Công ty CPMT&CTĐT nên chưa thể đấu nối và chiếu sáng.

Câu 7: *Hiện nay trường THCS Lê Bình đang chuẩn bị xây lại hàng rào phía bắc. Các hộ dân tại ngõ 26 đường Nguyễn Công Trứ có nguyện vọng đề nghị trường THCS Lê Bình lùi hàng rào phía bắc giáp ngõ 26 đường Nguyễn Công Trứ vào khoảng 1m để mở rộng ngõ 26 và đề nghị UBND phường kiểm tra đất của bà Điện (góc giao nhau giữa ngõ 26 và đường Nguyễn Công Trứ)? Đối với đoạn hàng rào giáp với 3 hộ dân (số 254,256,258 đường Nguyễn Công Trứ), đề nghị trường THCS Lê Bình khi xây dựng mới lùi vào 1 đoạn (khoảng 0.3m) để nhân dân làm mương vì hiện nay mương giữa trường Lê Bình và 3 hộ này bị xuống cấp, mặt khác nhỏ quá nên không thể nạo vét, làm lại mương được.(cử tri TDP1)*

Kết quả giải quyết: Việc lùi tường rào Trường THCS Lê Bình để mở rộng ngõ 26 đường Nguyễn Công Trứ đã được UBND thành phố cho chủ trương, hiện tại đã điều chỉnh thiết kế, dự toán và đang trình thẩm định tại phòng Quản lý đô thị thành phố.

Câu 8: *Ngách 1 ngõ 101 đường Nguyễn Trung Thiên, thuộc tổ liên gia 13 - TDP3 dài khoảng 80m. Theo quy hoạch đường rộng 5m, nhân dân đã đổ bê tông và có nguyện vọng thảm nhựa từ đầu năm 2021. Tuy nhiên qua thực tế triển khai, đoạn đường này vướng vào đất đã cấp cho 2 hộ dân khác nên không thực hiện được. Vì vậy nhân dân tổ liên gia 13 và một số hộ dân TDP2 kiến nghị UBND phường có ý kiến đề nghị thành phố quy hoạch táiđịnh cư cho 2 hộ đó và để khu*

đất này làm tiểu công viên, nhân dân sẽ đóng góp kinh phí để rải thảm nhựađoạn đường này theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. (cử tri TDP3)

Kết quả giải quyết: UBND phường đã có báo cáo UBND thành phố; các phòng, ban của UBND thành phố đã kiểm tra tại thực địa, tuy nhiên đến nay UBND thành phố chưa có văn bản trả lời.

Câu 9: *Đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý việc ách tắc dòng chảy mương thoát bản tại tổ liên gia 10 thuộc TDP89. Đoạn mương đi qua hộ gia đình ông Hồ Việt Anh, ông Trần Hậu Tam thuộc diện tích đất gia đình hay tổ dân phố quản lý?(cử tri TDP89)*

Kết quả giải quyết: UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra Đoạn mương qua hộ gia đình ông Hồ Việt Anh, hiện nay gia đình ông đã nạo vét, tuy nhiên ngoài ngõ 62, Mai Thúc Loan bùn đất vẫn còn rất nhiều nên làm tắc cả tuyến mương thoát nước. Để làm rõ diện tích đất làm mương do gia đình hay TDP quản lý, UBND phường mời ông Hồ Việt Anh làm việc, tuy nhiên ông không tham gia dự họp và có đơn kiến nghị năm 1997 có mua thêm đất của ông Trương Văn Hiến (hộ liền kề); để làm rõ nội dung trên thời gian tới UBND mời các hộ gia đình có liên quan, tổ dân phố làm việc, xác định rõ để có hướng giải quyết.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Tân Giang về việc giải quyết ý kiến cử tri gửi về kỳ họp thứ hai, thứ tư HĐND phường khoá VI nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- T² Đảng uỷ (B/c);
- T² HĐND, UBND, UBMTTQ;
- Các ban, các đại biểu HĐND;
- Tổ dân phố;
- Lưu: VT, VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG